



ข่าวมจพ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONKGUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMUTNB)

- มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลพระราชทาน หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ชนะเลิศรางวัลนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการดีเด่นระดับกรม ในการบริหารและการจัดการ เพื่อการพัฒนาวิชาการ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐดีเด่น จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
- มหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกที่เป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย 8 สมัย มากที่สุดในโลก

ปีที่ 29 ฉบับที่ 13 วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563

มจพ. ขยายระยะเวลาปิดทำการชั่วคราวจากเดิมไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 63

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 สืบเนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และประกาศกรุงเทพมหานคร



เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ตามข้อที่ 15 ปิดสถานศึกษาทุกระดับชั้น เพิ่มเติม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ในส่วนของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 ขยายระยะเวลาการปิดทำการชั่วคราวจากเดิมไปจนถึง 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563



ขอความร่วมมือ
ผู้มาติดต่อราชการ

กรุณาหยุดรถยนต์
หรือจักรยานยนต์
เพื่อวัดอุณหภูมิก่อนติดต่อราชการ



มจพ. ขอความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง ก่อนเข้า
มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. - 30 เม.ย. 63

ณ บริเวณป้อมยามกลาง มจพ.



มจพ. เลื่อนการรับสมัครและกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เลื่อนการรับสมัครและกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 จากประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 นั้น สืบเนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้มีการออกประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง

สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ข้อ 15 ให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว จึงให้เลื่อนการรับสมัครและ



กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 1/2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติ

กองบริหารฯ แจ้งการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีมติเห็นชอบให้กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยแบบ "อิเล็กทรอนิกส์" โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศบุคลากรมหาวิทยาลัย (UPIS) มีรูปแบบการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

1. การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (อิเล็กทรอนิกส์) เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
2. การขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ดาวันโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.hrd.kmutnb.ac.th
3. กรอกแบบคำขอมีบัตรประจำตัวตามแบบฟอร์ม แบบรูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด 2.5x3 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) พื้นหลังสีฟ้า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

4. ช่องลงนามผู้ถือบัตร ให้ลงนามด้วยปากกาสีน้ำเงิน ในกรอบที่กำหนด อย่าทับเส้นกรอบ เพราะต้องสแกนลายมือชื่อนำใส่ในบัตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 1190

